



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ ๐๗๘๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการนำกิจกรรม ๗๘ มาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กำหนดให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดังนี้

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๑	ศ.ดร.อิทธิพล	วรพันธ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการ - สำนักงานคณบดี - สาขาการบัญชี - สาขาการเงิน
	น.ส.วรัญญา	สายสุรินทร์	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ	
	อ.ดร.วิริศา	พิลาโฮม	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	กรรมการและ เลขานุการ	
กลุ่มที่ ๒	อ.ฉกาจ	เชื้อดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการ - สาขาการตลาด - สาขาระบบสารสนเทศ - สาขาการจัดการ
	น.ส.พรรณภรณ์	พิบเกาะ	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ	
	อ.ดร.พนาวรรณ	หวังดี	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	กรรมการและ เลขานุการ	
กลุ่มที่ ๓	อ.ชุตามัก	เดชพันธ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการ - สำนักงานคณบดี - สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ประยุกต์ - สาขาเคมีประยุกต์
	น.ส.สุนีย์	ดีเลิศ	คณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ	
	น.ส.อรจริน	สุทธิวิไล	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการและ เลขานุการ	

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๔	ผศ.พร้อมพร นางสมศรี น.ส.นภัสนันท์	ภูวติน เพ็ญรุ่งเรือง นนท์ขุนทด	คณะบริหารธุรกิจ กองกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ - สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ - สาขาชีววิทยาประยุกต์ - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
กลุ่มที่ ๕	อ.ดร.อัมพาพร น.ส.กิตติยาดี นายจักรพงษ์	ลีลามโนธรรม เกตุนอก คงดี	คณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีการเกษตร และสิ่งแวดล้อม - สาขาสังคมศาสตร์ - สาขามนุษยศาสตร์
กลุ่มที่ ๖	ผศ.พิมพ์นิภา นางจันทร์เพ็ญ อ.ดร.น้ำฝน	รัตนจันทร์ มีศรี ไทยวงษ์	คณะบริหารธุรกิจ กองนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ- - สำนักงานคณบดี - ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรม - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
กลุ่มที่ ๗	ผศ.กฤดา น.ส.สิรินาฏ อ.ดร.ปัทมา	เป็รื่องเวทย์ ไชยตา สุภาพล	คณะบริหารธุรกิจ กองกลาง คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ - สาขาวิศวกรรมโยธา - สาขาวิศวกรรมสำรวจ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มที่ ๘	ผศ.ดร.สุกัญญา นางชนานาด น.ส.ราณี	นิลม่วง ผดุงศิลป์ วิฒนไชย	คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะบริหารธุรกิจ กองกลาง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ - สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มที่ ๙	อ.ดร.ทศพร นางปยุสา น.ส.จิราภรณ์	ศิระชงูมิ บุญเรือง ดุมแก้ว	คณะวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานอธิการบดี สถาบันสหสรรพศาสตร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ - สาขาวิศวกรรม เครื่องจักรกลเกษตร - สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บ เกี่ยวและแปรสภาพ - สาขาวิศวกรรมพลังงานและการ ปรับอากาศ
กลุ่มที่ ๑๐	นางณัฐชนันย์ น.ส.วราภรณ์ น.ส.ปิ่นปริญญ์	ฉายะพงษ์ นามบุตร ปลั่งกลาง	สำนักวิทยบริการฯ กองกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ - สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม - สาขาวิศวกรรมวัสดุ

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๑๑	อ.เมที น.ส.นพวรรณ น.ส.สกุณา	สุขชี แผนกลาง อนุเวช	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	คณะศิลปกรรมและออกแบบฯ - สำนักงานคณบดี - สาขาศิลปกรรม และสื่อ สร้างสรรค์
กลุ่มที่ ๑๒	อ.กรกต นางสุญานีย์ น.ส.อริญา	เลิศชัยพงศ์ แก้วสูงเนิน โคตสีกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กองกลาง สถาบันสหสรรพศาสตร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	คณะศิลปกรรมและออกแบบฯ - สาขาการออกแบบ อุตสาหกรรม - สาขาสถาปัตยกรรม
กลุ่มที่ ๑๓	น.ส.อุไร น.ส.นฤมล น.ส.สุทธิดา	แสงศิริ ตั้งสุณาวรรณ สวัสดี	สำนักวิทยบริการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กองนโยบายและแผน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	สถาบันสหสรรพศาสตร์ - งานบริหารงานทั่วไป - งานวางแผน พัฒนา และ บริหารหลักสูตร - โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม การเกษตรและเทคโนโลยี - โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม การเกษตร - โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรม การเกษตร
กลุ่มที่ ๑๔	อ.แพนศรี น.ส.สุดใจ นางวรรณทิญา	พินปรุ ชื้อสัตย์ ต.ศิริวัฒนา	คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กองนโยบายและแผน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	สถาบันสหสรรพศาสตร์ - สถาบันระบบรางแห่ง มทร. อีสาน - สถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่ง มทร.อีสาน - วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ - สำนักศึกษาทั่วไป
กลุ่มที่ ๑๕	นางลดาวัลย์ น.ส.ทัศนีย์ อ.เอกบตี	พื่อสันเทียะ เอี่ยมทอง เมืองกลาง	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	สำนักวิทยบริการฯ - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิทยบริการ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๑๖	นางกานต์พิชชา นางพุทธมาศ อ.กมลชนก	หนูบุญ สายมนตรี ธนวงศ์ทองดี	กองพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - งานบริหารงานทั่วไป - งานประกันคุณภาพฯ - งานพัฒนานักวิชาการฯ - งานทะเบียนและประมวลผล - ศูนย์สหกิจศึกษา
กลุ่มที่ ๑๗	น.ส.ภัณทิรา นางนฤชล อ.กฤษฎา	สุชญา พันธุรัตน์ ทาสันเทียะ	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิจัยและพัฒนา - งานบริการวิชาการ - งานทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มที่ ๑๘	นางถนอมศรี น.ส.สุทัยรัตน์ อ.วีรยุทธ	สุทธิจันทร์ ลายกิ่ง โกศลวัฒน์	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	กองคลัง - งานบริหารงานทั่วไป - งานการเงิน - งานบัญชี - งานงบประมาณ - งานเบิกจ่าย - งานพัสดุ
กลุ่มที่ ๑๙	นางวันวิสาข์ นางขวัญฤดา นายทวีรัตน์	ยนต์พิมาย จารุงศรีวิทยา แดงงาม	สำนักวิทยบริการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	กองกลาง - งานบริหารงานทั่วไป - งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ - งานอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ (รวมถึงห้องน้ำ อาคาร ๓๕ และห้องน้ำอาคาร ๑๙ ทั้งหมด) (ยกเว้นสภาพแวดล้อม)
กลุ่มที่ ๒๐	นางณัชชา น.ส.วีรนุช น.ส.นฤมล	สุวรรณวงศ์ กูปโคกกรวด ผ่องกุศล	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	กองนโยบายและแผน - งานบริหารงานทั่วไป - งานงบประมาณและติดตาม ประเมินผล - งานข้อมูลสารสนเทศ - งานนโยบายและแผนฯ - งานวิเทศสัมพันธ์* - ศูนย์ศึกษานานาชาติ*

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๒๑	นางอาทิตยา น.ส.พรศิริ อ.ดร.กันญา	รุ่งพิมาย จันทपालี โกสุมภ์	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	กองบริหารงานบุคคล - งานบริหารงานทั่วไป - งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ - งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง บุคลากร - งานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มที่ ๒๒	น.ส.รัตนภรณ์ นางปราณี น.ส.กรรภิรมย์	หมีเงิน ชัยวงษ์ สุชาลา	สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	กองพัฒนานักศึกษา - งานบริหารงานทั่วไป - งานกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ - งานพัฒนาทักษะ วินัย และ ประสบการณ์นักศึกษา
กลุ่มที่ ๒๓	อ.ดร.ศศิธร นางพรทิพย์ นางปรีณา	อินทร์นอก ไกรกลาง ตั้งมั่น	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	กองพัฒนานักศึกษา - งานบริการสวัสดิการนักศึกษา และสุขอนามัย - ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน - หอประชุมวชิรมุข
กลุ่มที่ ๒๔	นายสุพจน์ น.ส.วรรณมณี อ.โสภณ	อภิรักษ์ธำรา บุญฟู สินสร้าง	คณะบริหารธุรกิจ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	- กองกลาง (ประเภทสภาพแวดล้อม) - อาคารอเนกประสงค์และลาน หน้าอาคารอเนกประสงค์
กลุ่มที่ ๒๕	น.ส.ลำแพน น.ส.ณวพร อ.ดร.นวลละออง	กลิ่นพยอม คำกิ่ง สระแก้ว	สำนักวิทยบริการฯ สถาบันสหสรรพศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	- สำนักงานบริหารสินทรัพย์* - งานเลขานุการ* - หน่วยตรวจสอบภายใน* - สำนักงานกฎหมาย*
กลุ่มที่ ๒๖	น.ส.ศิรินทร์ญา น.ส.พรชนก อ.ภูมิพัฒน์	หอรตันประเสริฐ มนัสการ นวจินดากาญจน์	สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันสหสรรพศาสตร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ	- สถาบันชุมชนวันเพื่อการพัฒนา ธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน* - สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน* - สำนักงานกิจการสภาของ มหาวิทยาลัย*

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๒๗	น.ส.ดวงกมล	ยังให้ผล	สถาบันสหสรรพศาสตร์	ประธานกรรมการ	- ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง*
	น.ส.ธัญญา	ทองประสาร	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ	- ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
	อ.ดร.ชนิษฐา	ชัยบรรดิษฐ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	กรรมการและ เลขานุการ	ทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง*

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่

๑. ประสานงานกับหน่วยงานรับการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ กำหนดวันเวลาการตรวจประเมินตามประกาศ กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา แจกหน่วยงานรับการตรวจประเมินได้รับทราบ และแจ้งกำหนดวันเวลาการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ไปยังงานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒. ดำเนินการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๗๘ ในพื้นที่ของหน่วยงานที่รับการตรวจประเมินตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน
๓. สรุปคะแนนและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ พื้นที่หน่วยงานที่รับการตรวจประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกผ่านระบบการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ <https://sites.google.com/site/evaluationform78smuti/> ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ่มไชแสง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน